



ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
เรื่อง จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ตามที่ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ๙๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ลงวันที่
๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖
จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

๑. จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประเภทของกรรมการสภามหาวิทยาลัย	จำนวน (คน)	ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
๑.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ประจำ	๕	ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน ทุกคณะ
๑.๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการ	๑	ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ทุกคณะและทุกหน่วยงาน
รวม	๖	

๒. หน่วยเลือกตั้ง

หน่วย ที่	หน่วยเลือกตั้ง	สถานที่	สังกัดของผู้มีสิทธิลงคะแนน เสียงเลือกตั้ง	หมายเหตุ
๑	คณะบริหารธุรกิจ	อาคาร ๔ ชั้น ๑ คณะบริหารธุรกิจ	- คณะบริหารธุรกิจ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	ข้าราชการและ พนักงาน มหาวิทยาลัย สายผู้สอน
๒	คณะวิศวกรรมศาสตร์	อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ชั้น ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์	- คณะวิศวกรรมศาสตร์	ข้าราชการและ พนักงาน มหาวิทยาลัย สายผู้สอน

หน่วย ที่	หน่วยเลือกตั้ง	สถานที่	สังกัดของผู้มีสิทธิลงคะแนน เสียงเลือกตั้ง	หมายเหตุ
๓	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ห้องนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ๑	- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณะศิลปศาสตร์ - คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	ข้าราชการและ พนักงาน มหาวิทยาลัย สายผู้สอน
๔	คณะศิลปกรรมศาสตร์	หอศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร ๒ ชั้น ๑ คณะศิลปกรรมศาสตร์	- คณะศิลปกรรมศาสตร์ - คณะเทคโนโลยีคหกรรม- ศาสตร์ - คณะพยาบาลศาสตร์	- ข้าราชการและ พนักงาน มหาวิทยาลัย สายผู้สอน *เฉพาะข้าราชการ และพนักงาน มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยี การเกษตรและคณะ การแพทย์บูรณาการ ที่ขอใช้สิทธิเท่านั้น
๕	คณะกรรมการ บูรณาการ	ห้องประชุมตติรส อาคารวิทยาลัย การแพทย์แผนไทยห้อง ๑๑๗ ชั้น ๑	- คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะการแพทย์ บูรณาการ	ข้าราชการและ พนักงาน มหาวิทยาลัย สายผู้สอนและ สายสนับสนุน *และคณะกรรมการ อำนวยการเลือกตั้งฯ คณะกรรมการ ดำเนินการเลือกตั้งฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการแพทย์ บูรณาการ
๖	สำนักงานอธิการบดี	ห้องวิคตอเรีย ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	- ข้าราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ทุกคณะและทุกหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี	*ไม่รวมถึง ข้าราชการและ พนักงาน มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ คณะกรรมการแพทย์ บูรณาการ

หมายเหตุ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ ๕ คณะการแพทย์บูรณาการ ให้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งดังกล่าว

กรณีที่ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอนและสายสนับสนุน) ที่สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะการแพทย์บูรณาการ ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก) ให้ใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ ๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยให้กรอกแบบแสดงความประสงค์ ณ กองกฎหมาย ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ (ในวันและเวลาราชการ)

๓. ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ได้แก่ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนและสายสนับสนุน ที่ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ หากผู้ใดประสงค์จะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต้องยื่นคำร้องต่อประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ณ กองกฎหมาย ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ถึง ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ในวันและเวลาราชการ)

๔. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนและสายสนับสนุน ซึ่งปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และไม่เป็นผู้บริหาร ตามมาตรา ๑๘ (ข) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยนับถึงวันที่สมัคร

๕. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมเอกสาร ดังนี้

๕.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ให้รับใบสมัครที่คณะกรรมการรับสมัครเท่านั้น)

๕.๒ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๕.๓ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๓ x ๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำโดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนตามจำนวนแต่ละประเภท ดังนี้

(๑) กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ จำนวน ๖ รูป

(๒) กรรมการสภาจากข้าราชการ จำนวน ๓ รูป

๖. กำหนดวันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ถึง ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการจะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งพร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นคำคัดค้านต่อประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ณ กองกฎหมาย ชั้น ๔ อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ถึง ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ (ในวันและเวลาราชการ)

๗. คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการกำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งตามประกาศนี้ โดยจะนับคะแนนเลือกตั้งหลังจากปิดหีบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน

๘. ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้หนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งโดยใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับในบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล โพธิพันธุ์)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ